

Câu Chuyện Dưới Cờ



Kính thưa quý anh chị
Huynh trưởng và các em
Đoàn sinh GDPT thân
mến!

Các em, tất cả đều dễ
thương, đều có ước vọng
thành đạt mai sau, hướng thiện cuộc sống. ai
này đều muốn mình có một cuộc sống thật
sự êm đềm đẹp đẽ, một tinh thần vững chãi
an lạc

Các em là một Phật tử, đã định hướng đúng
đắn. chọn GDPT làm mái ấm. Nơi đây
chúng ta có TÌNH LAM vững chãi, có anh
có chị có bạn đoàn sinh hoạt thân yêu. Cái
tình cảm thiêng liêng thân thương này được
nuôi dưỡng bởi chất liệu từ bi, được tưới
tắm bởi ân đức Chư Phật

Chúng ta có TU có HỌC, không phải còn là một thường nhân. Tục nhân thì đầy đầy THAM – SÂN- SI- NGÃ ÁI:

- Ham muốn không được thỏa mãn, thì khổ
- Không kèm chế, dễ nổi giận, dẫn đến sức mẻ tình cảm, thì khổ
- Vì cá nhân, bảo thủ ngã kiến, không biết lắng nghe, không nhận thức đúng sai, để tu sửa, để hoàn thiện bản thân, thì khổ
- Ngã ái: Chỉ biết thương mình, chỉ nghĩ về mình. Vị kỷ, không trải lòng đến với tha nhân. Có cuộc sống như vậy thì vô nghĩa biết bao

Không làm chủ được chính mình, nông nổi, không kiểm soát được ý tưởng hành vi, không kịp thời tỉnh thức, không biết dừng lại, vô tình đánh mất chính mình, mãi mê

chạy theo vọng tưởng điên đảo, buông thả cuộc sống thế tục, để cho tam nghiệp nhận chìm đốt cháy đời mình trong đọa đày đau khổ, chẳng những trong kiếp hiện tại mà tự kéo lê đến kiếp mai sau

GDPT được hình thành, được xã hội đồng tình, nhằm mục đích để tu học để hoàn thiện bản thân. Để tất cả Huynh trưởng - Đoàn sinh làm nhịp cầu liên kết lại với nhau, cùng nhau sách tấn tu học, thống nhất ý chí, đồng tâm hiệp lực xây dựng GDPT vững mạnh

Có lẽ vì cảm tính riêng tư, vì một chút bốc đồng, hời hợt cạn nghĩ, mà đánh mất đi tình cảm thiêng liêng cao quý. Không biết gát mình qua một bên hy sinh vì tổ chức. Thiếu sót trách nhiệm xây dựng tinh thần tập thể, hy hiến để phụng sự tổ chức, phụng sự đơn vị GDPT. Vừa qua, trong GDPT có em có

những lời nói thiếu dễ thương, không có ái ngữ, tạo thêm nỗi buồn lo cho nhiều người, và bản thân mình lại càng rầy rức buồn thêm, làm cho nhiều người ngạt nhiên ngỡ ngàng và đặt nhiều câu hỏi. Có khi nào chúng ta đã tự nhìn lại chính mình, xét nghĩ lại việc làm vụng dại của mình để rồi rầy rức- ân hận, để rồi tự thôn thức, để tự sửa sai. “Thương nhau lắm, cắn nhau đau”, sau mỗi lần bất đồng, chúng ta ai nấy rồi lại cảm thông, rồi lại ôm nhau mà khóc, rồi lại thương nhau hơn!

Trên trong GDPT, nên có những lời nói dễ thương hơn, có nhiều bài viết sách tấn nhau sinh hoạt, tu học. Ở đây phải là một sân chơi bổ ích, nếu không dễ làm cho mọi người dễ nhàm chán rời xa. Vì đời đã có quá nhiều rối rắm, vì chén cơm manh áo khôn khó. Muốn vào đây là để tìm những dây phút an lạc

thanh thân, tìm những bạn bè thân thương, để tâm tình trao đổi, để học hỏi tu học rèn chí tu thân, và nhất là để động viên sách tấn nhau thêm vững vàng giữa dòng đời ảo hóa, điên đảo phong ba cuộn xiết. Phải thực sự chiếm lĩnh cho được con tim, khối óc, và hành vi của chính mình

Kể từ hôm nay, trong GDPT nên có nhiều bài viết về các bộ môn sinh hoạt: Chuyên môn, văn nghệ, trò chơi và Phật Pháp để bổ sung bù đắp những lỗ hổng kiến thức còn hạn hẹp thiếu sót, cùng nhau thư giãn sinh hoạt tu học. Muốn được vậy, phải có tham khảo, có nhiều cây viết chuyên môn. Và ở đây, thỉnh thoảng ra các câu hỏi, các đề tài tùy theo chủ đề để các bạn tham khảo viết thành bài văn bài thơ, để trình làng những hiểu biết, những sở chứng của mình. Bạn đọc sẽ là giám khảo cho điểm bài viết.

Chúng ta sẽ đóng góp xây dựng quỹ, để có những phần thưởng khuyến khích cho những bài viết hay

Thân ái chúc các bạn nhiều sức khỏe, an lạc. Các bạn đã ra trường đời làm việc, thì gặt hái nhiều thành đạt; các bạn còn mài dũa quần trên ghế nhà trường, thì càng học, càng học giỏi nhiều hơn để thành tài. Chúc tất cả chúng ta hãy vì nhau, vì tổ ấm muôn đời của GDPT mà xóa bỏ vị kỷ riêng tư, hãy thật sự yêu thương nhau, đoàn kết, chung tay xây dựng GDPT vững mạnh. Tất cả đều là hải đảo, là nơi chốn yên bình, là chỗ nương tựa tinh thần vững chãi vì nhau và cho nhau !

Thân ái kính chào tinh tấn !



Phan Văn Huy Tâm